



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

22 พฤศจิกายน 2567

ข้อตกลงการค้าส่งเสริมการเติบโตระหว่างเวียดนามและทวีปอเมริกา



ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามได้มีการจัดประชุมผ่านออนไลน์ร่วมกับสำนักงานการค้าของเวียดนามในทวีปอเมริกา ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อประเมินสถานการณ์การค้า ผลประโยชน์ ที่ได้จากข้อตกลงการค้าต่างๆ และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยนาย Ta Linh Hoang ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าของตลาดทวีปยุโรป-อเมริกา กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา การค้าของเวียดนามกับทวีปอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ (FTAs)

ปัจจุบัน เวียดนามมีข้อตกลงการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับทวีปอเมริกา ได้แก่ ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-ชิลี (Vietnam – Chile Free Trade Agreement: VCFTA) นอกจากนี้ ยังมีความตกลงทางการค้าทวิภาคีของสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม (Bilateral Trade Agreement: BTA) และความตกลงการค้าเวียดนาม – คิวบา โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามและคู่ค้าในทวีปอเมริกา

ตามข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการค้าของเวียดนามกับทวีปอเมริกาพุ่งสูงกว่า 136,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 โดยการส่งออกมีมูลค่ามากกว่า 114,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 การนำเข้าจากทวีปอเมริกามีมูลค่าประมาณ 21,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 ดุลการค้าเกินดุลมีมูลค่า 93,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการนำเข้าสินค้าไปยังทวีปอเมริกาจะมี สหรัฐฯ นำเข้าประมาณ 98,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ตามมาคือประเทศสมาชิก CPTPP มีมูลค่า 11,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (South Cone Common Market: Mercosur) มีมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.3)

อีกทั้ง มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังทวีปอเมริกาจะมี สหรัฐฯ มูลค่าการส่งออกไปยังเวียดนามสูงถึง 12,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ตามมาคือตลาดรวมอเมริกาใต้ตอนล่างมีมูลค่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9

ในช่วงที่ผ่านมา การค้าระหว่างเวียดนามกับทวีปอเมริกาได้มีในการเติบโตในระดับที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัจจัยหลายด้านที่ไม่แน่นอนของตลาดโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของการค้าของสองฝ่ายได้รวมทั้งการส่งออกของเวียดนามไปยังทวีปอเมริกายังคงมีข้อจำกัด เช่น ภาษา เส้นทางการขนส่งและกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกทวีปอเมริกาเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีการลงทุนในเวียดนาม (Foreign Invested Enterprises: FDI) เช่น โทรศัพท์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ สิ่งทอ และรองเท้า และผู้ประกอบการเวียดนามจะเน้นไปที่ตลาดขนาดใหญ่เป็นหลัก เช่น สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก หรือบราซิล ขณะที่ยังขาดข้อมูลตลาดของประเทศต่างๆ เช่น เปรู โคลัมเบีย หรือภูมิภาคอเมริกากลาง

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม กล่าวว่า ในอนาคตเวียดนามควรให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารทะเล และสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทเวียดนามไปยังทวีปอเมริกามากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญในงานส่งเสริมการค้าต่างๆ เพื่อขยายตลาดสินค้าของเวียดนาม มองหาตลาดใหม่และตลาดเฉพาะสำหรับสินค้าเวียดนามสำหรับในทวีปอเมริกามากขึ้น

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สศค

ตามข้อมูลของสำนักข่าวพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam Online Newspaper) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการประชุม G20 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 นาย ฝามมิงห์ ซินห์ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และนาย Lula da Silva ประธานาธิบดีประเทศบราซิล ได้ตกลงกันในการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี (Bilateral Cooperation) ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม (Comprehensive Strategic Partnership) ซึ่งจะทำให้บราซิลเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาที่มีความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม และแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของเวียดนามในการขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อเวียดนามกำลังขยายความหลากหลายของตลาดเพื่อมีแหล่งอุปทานมากขึ้น ซึ่งทวีปอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ โดยมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดผ่านความตกลงการค้าต่างๆ ของทวีปอเมริกาทำให้เวียดนามจะมีโอกาสได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่งออกไปยังทวีปอเมริกาและตัวเชื่อมให้กับกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ตอนล่างในการเข้าถึงตลาดอาเซียนด้วย นอกจากนี้ นาย ฝามมิงห์ ซินห์ ยังเสนอให้มีการเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับตลาดรวมอเมริกาใต้ตอนล่างเพื่อเปิดตลาดระหว่างกัน ผลักดันกิจกรรมการซื้อขายสินค้า ขยายสินค้านำเข้าและส่งออกและส่งเสริมการเติบโตของมูลค่าการค้าทั้งสองประเทศต่อไป